



ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ก๑๙๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว๓๖๘๖

ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอกมีความประสงค์จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินลงทุนงานด้านการโยธาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบเฉพาะวงเงินลงทุนด้านระบบไฟฟ้าเท่านั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรี จึงขอให้จังหวัดแจ้ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบหลักเกณฑ์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการคัดเลือกงาน เข้าดำเนินการตามแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องยื่นหนังสือยืนยันรับผิดชอบงบประมาณด้านโยธา และแผนงานก่อสร้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ โดยระบุปีที่สามารถใช้งบประมาณได้อย่างชัดเจนไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้พิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับงานด้านไฟฟ้าให้สอดคล้องกัน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดเตรียมงบประมาณและแผนงานในการนำระบบสื่อสารลงดินให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. ยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ ประมาณการ และก่อสร้างงานทั้งด้านไฟฟ้าและโยธา

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานภายนอกเป็นผู้ดำเนินการทำประชาพิจารณ์

๕. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงจะดำเนินงานร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) หรือสัญญาทางปกครอง (Memorandum of Agreement : MOA) ร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี เสริมภักดีกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๖ โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๓๑ ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยโทกมลกลาจ รุ่งปั้น ๐๘๓๓-๓๐๔-๑๙๐๗

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดบริการสาธารณะตามมาตรฐานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ได้อย่างทั่วถึง

เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี ๒๕๖๕

ที่ มท ๐๒๑๑.๕/ว ๓๖๓๖



กระทรวงมหาดไทย  
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง การดำเนินงานโครงการ/แผนงานระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน วงเงินลงทุนรวม ๑,๓๕๐ ล้านบาท ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมอยู่ด้วย ซึ่งเป็นงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลหรือหน่วยงานภายนอก มีความประสงค์จะปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก จะเป็นผู้รับผิดชอบวงเงินลงทุนงานด้านโยธา และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบเฉพาะวงเงินลงทุนด้านระบบไฟฟ้าเท่านั้น โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกงานเข้าดำเนินการตามแผนระยะยาวการก่อสร้างเคเบิลใต้ดิน ดังนี้

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก จะต้อง มีหนังสือยืนยัน รับผิดชอบงบประมาณด้านโยธา และแผนงานก่อสร้างให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทราบ โดยระบุปีที่สามารถใช้งบประมาณที่ชัดเจน เพื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะได้พิจารณาตั้งงบประมาณสำหรับงานด้านไฟฟ้าให้สอดคล้องกัน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก จะต้องเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานสื่อสาร และหน่วยงานภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดเตรียมงบประมาณ และแผนงานในการนำระบบสื่อสารลงดินให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. ยินยอมให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้ดำเนินการออกแบบ ประเมินการ และก่อสร้างงานทั้งด้านไฟฟ้าและโยธา

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก เป็นผู้ดำเนินการทำประชาพิจารณ์

๕. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล หรือหน่วยงานภายนอก ตกลงจะดำเนินการ ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้มีการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding : MOU) หรือสัญญาทางปกครอง (Memorandum of Agreement : MOA) ร่วมกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๔๑๖๐ สป. ๕๐๔๓๕